

**แนวทางการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ.
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว
13/2556**

นำเสนอเมื่อ : 2 พ.ย. 2563

แนวทางการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556



สถานี ก.ค.ศ.

แนวทางการพิจารณาคำขอกบทอนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556

สวัสดิ์ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน วันนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีข่าวความคืบหน้าเรื่องแนวทางการพิจารณาคำขอกบทอนคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการขอกบทอนมติ ก.ค.ศ. กรณีที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอกบทอนมายังสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวน 1,933 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ยื่นฟ้องคดีปกครอง จำนวนหนึ่งซึ่งแม้ว่าคำพิพากษาของศาลปกครองจะมีผลเฉพาะกับผู้ฟ้องคดี แต่ก็ควรนำคำพิพากษาของศาลปกครองมาเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับทั้งผู้ที่ยื่นคำขอกบทอนฯ แต่ไม่ได้ฟ้องคดีปกครอง และผู้ที่ไม่ได้ยื่นคำขอกบทอนฯ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับคำขอกบทอนมติ ก.ค.ศ. กรณีที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ประจำปี พ.ศ. 2559 มีแนวทางที่ชัดเจน รอบคอบ ชอบด้วยกฎหมาย เป็นธรรมกับผู้ขอกบทอนฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก.ค.ศ. จึงมีมติให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการพิจารณาคำขอกบทอนฯ ทุกราย สำหรับรายที่มีการฟ้องศาลปกครอง ก็ให้นำมาพิจารณาด้วย โดยในประเด็นที่มีการฟ้องคดีอาจต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองก่อน ซึ่งจะทำให้สำนักงาน ก.ค.ศ. สามารถดำเนินการพิจารณาคำขอกบทอนฯ ต่อไปได้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอกบทอนมติ ก.ค.ศ.

หลังจากนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้เร่งรัดการดำเนินการพิจารณาคำขอกบทอนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 ตามมติและแนวทางดังกล่าว โดยยึดหลักในการพิจารณาที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอกบทอนทราบโดยเร็วต่อไป

